

# Chứng Nhân



Bản Tin Hàng Tuần • Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

12500 Patterson Avenue, Richmond, VA 23238 • Phone: 804-784-5450 • Fax: 804-784-9822

Chánh Xứ: Lm Nguyễn Nghiêu, OP • www.chungnhan.org • vietmartyrsrichmond@hotmail.com

Giờ Lễ • Ngày thường: 8:00 am • Cuối Tuần: Thứ Bảy: 8:00 pm, Chúa Nhật: 8:00 am, 10:30 am

14/7/2024 • Số 696

Chúa Nhật Thứ 15 Thường Niên - Năm B



"Khi ấy, Đức Giê-su gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trên các thần ô uê" (Mk 6: 7)

**Lời Nguyện:** Lạy Chúa Giê-su, được Chúa sai vào dòng đời làm chứng nhân cho Chúa, xin cho các bạn trẻ cùng với cha mẹ mình, quyết tâm sống đời thánh thiện và tinh tuyền ngay trong gia đình, cũng như ngoài xã hội. Amen.

## LỊCH PHỤNG VỤ

- **Thứ Hai**, ngày 15 tháng 7  
Thánh Bô-na-ven-tu-ra, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.  
Bài đọc: Xh 3,13-20; Mt 11,28-30.
- **Thứ Ba**, ngày 16 tháng 7  
Bài đọc: Is 7,1-9; Mt 11,20-24.
- **Thứ Tư**, ngày 17 tháng 7  
Bài đọc: Is 10,5-7.13-16; Mt 11,25-27.
- **Thứ Năm**, ngày 18 tháng 7  
Bài đọc: Is 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30.
- **Thứ Sáu**, ngày 19 tháng 7  
Bài đọc: Is 38,1-6.21-22.7-8; Mt 12,1-8.
- **Thứ Bảy**, ngày 20 tháng 7  
Bài đọc: Mk 2,1-5; Mt 12,14-21.

- **Chúa Nhật** 16 Thường Niên, Năm B  
Ngày 21 tháng 7  
Bài đọc: Gr 23,1-6; Ep 2,13-18; Mc 6,30-34.

## Thu nhập Giáo xứ:

Cám ơn các gia đình và anh chị em đóng góp giúp đỡ cho Giáo xứ. Số tiền đóng góp anh chị em bỏ vào rổ xin tiền trong các Thánh Lễ cuối tuần hoặc thùng dâng cúng tại cuối Nhà thờ.

### Cuối tuần 6/30/2024

Hiện kim	\$3,195
Ngân phiếu	\$815
Tổng cộng	\$4,010
Quỹ xây dựng (sửa chữa cơ sở)	\$855

### Cuối tuần 7/07/2024

Hiện kim	\$3,034
Ngân phiếu	\$650
Tổng cộng	\$3,684
Quỹ xây dựng (sửa chữa cơ sở)	\$3,330

## TÂM TÌNH MỤC TỬ

"Đức Giê-su gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một." (Mk 6: 7)

Anh chị em thân mến,

Chính Chúa Giêsu chọn gọi và thiết lập nhóm Mười Hai, để các ông ở với Ngài và được sai đi để chia sẻ sứ mạng của Ngài. Các ông "được sai đi từng hai người một" để hỗ trợ và nâng đỡ lẫn nhau. Khi ra đi thi hành sứ mạng, Chúa Giêsu ban cho các ông quyền trừ quỷ, và căn dặn rõ ràng là không mang lương thực, bao bị, tiền bạc... Không lương thực để khỏi phải bận tâm để dành; không bao bị để tránh việc gom góp của cải; không tiền bạc để không toan tính theo ý riêng; chỉ trừ mang theo cây gậy. Cây gậy tượng trưng quyền năng của Thiên Chúa. Với cây gậy nhỏ bé, Môsê làm nhiều dấu lạ điềm thiêng trước mặt vua Pharaô (x. Xh 4,2), xé đôi Biển Đỏ (Xh 14,16) và làm cho nước tuôn chảy từ một tảng đá (Xh 17,5). Các môn đệ của Đức Giêsu chỉ cầm một cây gậy: Cây gậy của niềm tin, để có thể vượt qua giới hạn của con người, và cậy dựa vào quyền năng của Lời Chúa mà thôi.

Thưa anh chị em,

Ơn gọi và sứ mạng của các Tông đồ cũng là ơn gọi và sứ mạng đời Kitô hữu. Nhiệm vụ của chúng ta hôm nay không khác với nhiệm vụ của Nhóm Mười Hai: đó là loan báo Tin Mừng để giảm thiểu ảnh hưởng của sự dữ. Tuy nhiên, sứ mạng này sẽ khiêm khuyết nếu lời nói không được liên kết với hành động, bằng chính đời sống mình. Chẳng ai tin người nói suông, người ta chỉ tin vào nhân chứng. Cũng như Đức Giêsu yêu cầu các Tông đồ phải chu toàn sứ mạng trong sự nghèo khó tuyệt đối, đời Kitô hữu cũng không thể để cho mình bị ràng buộc hay bị nô lệ cho tiền bạc của cải. Cần thoát ra khỏi những ham mê vật chất và tiện nghi sung sướng, để sống lý tưởng đời Kitô hữu. Ngày nay, chúng ta có thể mang theo nhiều đồ trang bị hơn xưa, phải có những phương tiện cần thiết, nhưng điều quan trọng vẫn là cậy dựa vào Chúa. Đừng chạy theo toan tính của mình cũng như cách thức của người đời, kéo xa lạc với đường nẻo của Chúa. Hãy để mình trở nên khí cụ trong bàn tay Chúa, để Ngài cứu chữa thể giới ngày càng có nhiều bệnh tật và đau khổ, do tội lỗi và lầm lạc của con người. Để chu toàn được sứ mạng này, chúng ta cần phải liên kết mật thiết với Đức Giêsu, khởi sự từ Ngài và quy chiếu về Ngài. Cuộc đời chúng ta cao đẹp biết bao và vinh hạnh biết mấy, vì được góp phần với Chúa để Phúc m hóa thể giới này.

Thân mến chào anh chị em,

Rev. John Baptist Nghieu Nguyen, O.P.

Linh mục chánh xứ

## Học Hỏi

### Giáo Lý Về Cầu Nguyện Của Đức Bénédictô 16: Lời Thưa “Amen”

Thiên Chúa luôn ủi an chúng ta giữa các bão tố cuộc đời. Lời cầu nguyện là cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, với một Người sống động cần lắng nghe và đối thoại, với Đấng canh tân tiếng “có” trung tín không thể sụp đổ của Người với từng người trong chúng ta, để trao ban niềm an ủi cho chúng ta giữa những phong ba bão táp của cuộc đời... Sau đây là toàn văn bài giáo lý của Đức Thánh Cha.

Tôi muốn tiếp tục khai triển đề tài lời cầu nguyện trong các thư của thánh Phaolô, đặc biệt là trong Thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô, là tín hữu đã nhiều lần nghi ngờ sứ vụ Tông đồ của ngài và đã khiến cho thánh nhân đau khổ rất nhiều. Bức Thư mở đầu với một trong những lời cầu nguyện chúc tụng tuyệt vời nhất của Tân Ước như sau: “Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Người là Cha giàu lòng từ bi lân ái, và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an. Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết ủi an những ai lâm cảnh gian nan khốn khó” (2Cr 1,3-4).

Như thế thánh Phaolô sống trong nỗi khổn khó lớn lao. Người đã phải trải qua nhiều khó khăn và buồn sầu, nhưng đã không bao giờ nhượng bộ sự chán nản, vì được nâng đỡ bởi ơn thánh và sự gần gũi của Đức Giêsu Kitô, mà người đã trở thành Tông đồ và chứng nhân, bằng cách phó thác toàn cuộc sống trong tay Chúa. Chính vì thế thánh nhân mở đầu thư gửi tín hữu Corintô với lời chúc tụng, vì đã không có lúc nào trong cuộc đời Tông đồ mà người lại không cảm nhận được sự trợ giúp của Cha thương xót, Thiên Chúa của mọi ủi an. Trong tất cả mọi hoàn cảnh khốn khó, ở nơi đâu xem ra không có lối thoát, người đã nhận được sự ủi an khích lệ của Chúa Cha. Để loan báo Chúa Kitô người đã chịu cả các bách hại cho tới chỗ bị nhốt tù, nhưng người vẫn cảm thấy hoàn toàn tự do trong nội tâm, được linh hoạt bởi sự hiện diện của Chúa Kitô và ước mong loan báo lời hy vọng của Tin Mừng.

Bị xiềng xích trong ngục tù, thánh Phaolô đã viết thư cho Timôthê, cộng sự viên thân tín của ngài như sau: “Vi Tin Mừng ấy, tôi chịu khổ, tôi còn phải mang cả xiềng xích như một tên gian phi. Nhưng lời Thiên Chúa đâu bị xiềng xích! Bởi vậy, tôi cam chịu mọi sự, để mưu ích cho những người Thiên Chúa đã chọn, để họ cũng đạt tới ơn cứu độ trong Đức Kitô Giêsu, và được hưởng vinh quang muôn đời” (2Tm 2,9-10). Trong khi bị khổ đau vì Chúa Kitô người sống kinh nghiệm được ủi an: “Vi cũng như chúng ta chia sẻ muôn vàn nỗi khổ đau của Đức Kitô, thì nhờ Người, chúng ta cũng được chứa chan niềm an ủi” (2Cr 1,5). Trong lời cầu chúc tụng dẫn nhập Thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô, bên cạnh đề tài khổ đau còn có đề tài an ủi, được hiểu như là sự khích lệ, đừng để cho những khổ đau khốn khó chiến thắng. Đó là lời mời gọi sống kết hiệp với Đức Kitô trong mọi hoàn cảnh, Đấng đã gánh lấy tất cả mọi khổ đau và tội lỗi của thể giới để đem lại ánh sáng, niềm hy vọng và ơn cứu chuộc. Và như thế, Đức Giêsu ban cho chúng ta có khả năng an ủi những người sống trong mọi nỗi khổ đau khốn khó. Việc kết hiệp sâu xa với Đức Kitô trong lời cầu nguyện, việc tin tưởng nơi sự hiện diện của Người dẫn đưa tới chỗ sẵn sàng chia sẻ những khổ đau khốn khó của các anh chị em khác. Nó không phát xuất từ lòng tốt đơn thuần hay từ sự quảng đại theo kiểu người đời, nhưng từ sự ủi an, từ sự nâng đỡ không thể sụp đổ của “quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa” (2Cr 4,7).

Anh chị em thân mến, cuộc sống chúng ta thường được ghi dấu bởi nhiều khó khăn, hiểu lầm, và khổ đau. Tất cả chúng ta đều nhận thấy điều đó. Nhưng trong tương quan trung tín với Chúa, trong lời cầu nguyện liên li hàng ngày, chúng ta cũng có thể cảm thấy sự ủi an đến từ Thiên Chúa một cách cụ thể. Điều này củng cố đức tin của chúng ta, bởi vì nó làm cho chúng ta kinh nghiệm được một cách cụ thể tiếng “có” của Thiên Chúa đối với nhân loại, đối với chúng

ta, đối với tôi, trong Đức Kitô. Nó làm cho chúng ta nhận ra tình yêu tin trung của Người tới mức trao ban Con mình trên Thập giá. Thánh Phaolô khẳng định trong Thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô rằng: “Vi Đức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa, Đấng mà chúng tôi, là Silvanô, Timôthê và tôi, rao giảng cho anh em, đã không vừa là “có” vừa là “không”, nhưng nơi Người chỉ toàn là “có”. Quả thật nơi lời hứa của Thiên Chúa đều là “có” nơi Người. Vì thế, cũng nhờ Người mà chúng ta hô lên “Amen” để tôn vinh Thiên Chúa” (2Cr 1,19-20).

Đức tin không phải là hoạt động của con người, nhưng là ơn lớn lao Thiên Chúa ban, được đâm rễ sâu trong sự trung thành, trong tiếng “có” của Chúa. Nó làm cho chúng ta hiểu phải sống cuộc sống của chúng ta bằng cách yêu thương Thiên Chúa và các anh chị em khác như thế nào. Toàn bộ lịch sử cứu rỗi là một sự mặc khải tiệm tiến lòng trung thành đó của Thiên Chúa, mặc dù có những bất trung và chối bỏ của chúng ta, trong xác tín rằng Thiên Chúa không thu hồi việc “ban ơn kêu gọi” (Rm 11,29). Phương thức hành động của Thiên Chúa thì khác với lỗi hành động của chúng ta. Người không rút lại tiếng “có” của Người. Người không bao giờ mệt mỏi đối với chúng ta, không bao giờ mệt mỏi trong sự kiên nhẫn với chúng ta, và lòng thương xót vô biên của Người luôn đi trước chúng ta. Vì thế, tiếng “có” của Người tuyệt đối đáng tin cậy.

Thánh Thần liên tục làm cho tiếng “có” của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô hiện diện, và tạo ra trong con tâm hồn chúng ta một khát vọng bước theo Người, để bước vào tình yêu của Người. Tất cả mọi người đều được tình yêu trung tín ấy mời gọi, tình yêu ấy của Thiên Chúa có khả năng chờ đợi cả những người tiếp tục trả lời với tiếng “không” của sự khước từ và cứng lòng. Thiên Chúa luôn luôn đợi chờ, tìm kiếm và tiếp nhận chúng ta vào trong sự hiệp thông với Người, để ban cho chúng ta tràn đầy sự sống, hy vọng và bình an. Thập nhập vào tiếng “có” của Thiên Chúa, đó là lời thưa Amen của Giáo hội, vang lên trong mỗi hành động phụng vụ. Lời thưa Amen chính là lời đáp trả của đức tin, luôn luôn kết thúc lời cầu nguyện riêng tư hay cộng đoàn, và luôn diễn tả tiếng “có” của chúng ta đối với sáng kiến của Thiên Chúa. Chúng ta thường đáp lời Amen chỉ vì thói quen, mà không tiếp nhận ý nghĩa sâu xa của nó. Từ Amen bắt nguồn từ chữ: 'aman trong tiếng Hípri và tiếng Aramaic có nghĩa là “làm cho ổn định” “củng cố”, và từ đó là “chắc chắn”, “nói sự thật”. Trong Kinh Thánh, từ Amen kết thúc các Thánh vịnh chúc tụng và ngợi khen, chẳng hạn như trong Thánh vịnh 41: “Chúa nâng đỡ con vì con vô tội, và đặt con ở mãi trước nhan Ngài. Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, từ muôn thuở cho đến muôn đời. Amen.” (Tv 41,13-14). Hay tiếng Amen diễn tả sự gắn bó với Thiên Chúa và lệ luật của Người,

sau khi Israel từ nơi lưu đày được trở về quê cha đất tổ với niềm vui tràn đầy, như kể trong sách Nôkhêmia (Nk 8,5-6).

Như thế, ngay từ đầu tiếng Amen của phụng vụ Do Thái đã trở thành tiếng Amen của các cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi. Và sách Khải Huyền là sách phụng vụ Kitô giáo tuyệt vời, bắt đầu và kết thúc với từ Amen của Giáo hội: “Kính dâng Đấng đã yêu mến chúng ta và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tề để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người: kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. Amen” (Kh 1,5b-6); “Amen, lạy Đức Giêsu, xin hãy đến” (Kh 22,20). Chúng ta được mời gọi nói lên tiếng “có” với Thiên Chúa trong lời cầu nguyện và trả lời với tiếng “Amen” của sự gắn bó, của lòng trung thành với Người. Sự trung thành ấy chúng ta không bao giờ có thể chiếm hữu được với sức lực riêng của mình, nhưng nó là hoa trái dẫn thân thường xuyên và đến từ Thiên Chúa, dựa trên tiếng “có” của Đức Kitô, là Đấng khẳng định rằng, lương thực của Người là làm theo ý muốn của Chúa Cha. Chính trong tiếng “có” ấy mà chúng ta phải bước vào trong tiếng “có” của Đức Kitô, gắn bó với thánh ý Thiên Chúa, để như thánh Phaolô đạt tới chỗ khẳng định không phải chúng ta sống mà là Đức Kitô sống trong chúng ta. Khi đó tiếng “Amen” của lời cầu nguyện cá nhân và cộng đoàn sẽ bao trùm và biến đổi toàn cuộc sống chúng ta, trở thành một cuộc sống ủi an của Thiên Chúa, một cuộc sống chìm ngập trong Tình Yêu vĩnh cửu và không thể sụp đổ. (Trích từ: Tác phẩm “cầu nguyện” của Đức Bênêđictô XVI)

## THÔNG BÁO

### Việc Chuyển Đổi Nhân Sự Tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Richmond, - Virginia

Kính thưa cộng đoàn,

Trên tất cả, tôi xin gửi đến mọi thành viên Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Richmond lời cầu chúc bình an. Như mọi người biết, Quy Chế Phụ Tinh quy định thời hạn cho cha xứ là 6 năm, nay đã đến thời hạn tôi được chuyển vào sứ vụ khác của Phụ Tinh Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại.

**1/ Cha Giáo Sư Đình Minh Tiên, OP**, cựu chánh xứ Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington và Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức Houston qua sự đề cử của Cha Bê Trê Phụng Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại, Linh Mục Phêrô Phạm Hương, OP, Đức Giám Mục Giáo Phận Richmond, Đức Cha Barry Knestout đã chấp thuận và bổ nhiệm, Cha Anton Đình Minh Tiên làm Chánh Xứ Giáo Xứ chúng ta. Bổ nhiệm thư có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024.

**2/ Cha Giuse Đình Trọng Chính, OP**, tốt nghiệp chuyên ngành Truyền thông tại Đại Học và làm mục vụ tại Úc Châu cũng qua đề cử của Cha Bê Trê Phụng Đa Minh, Đức Giám Mục Giáo Phận Richmond đã chấp thuận và bổ nhiệm cha Giuse Đình Trọng Chính làm phó giáo xứ và tuyên úy cho các cộng đoàn Việt Nam tại Ronoak và Westpoint. Bổ nhiệm thư có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024.

Chính vì thế, với thông này:

**1/ Thánh lễ kết thúc sứ vụ Chánh xứ và chia tay Giáo xứ của tôi** được cử hành vào cuối tuần ngày 27 và 28 tháng 7

**2/ Thánh lễ Bàn Giao** được cử hành vào cuối tuần ngày 3 và 4 tháng 8 với sự hiện diện của Cha Bê Trê Phụng Đa Minh Phêrô Phạm Hương, Cha nguyên chánh xứ Gioan Baotixita Nguyễn Nghiêu, Cha Chánh Xứ và Phó Xứ mới.

Nguyện xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang, Thánh Cả Giuse, Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, các Thánh của Giáo Hội Hoa Kỳ, Thánh Đa Minh, ban cho tất cả quý thành viên Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Richmond, luôn thực thi lời Thánh Phêrô: “Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi Đền Thờ Thiêng Liêng...” (1 Pr 2,5) và xin mọi người cùng sống hết tình, cầu nguyện không ngừng cho nhau, và cũng không quên cầu nguyện cho tôi nữa.

Chân thành cảm ơn sự cộng tác nhiệt tình của tất cả quý Thành Viên Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Richmond trong 7 năm vừa qua.

Chúc bình an và hiệp nhất.

Linh mục Gioan Baotixita Nghiêu Nguyễn, O.P.

Chánh xứ

## Ý LỄ

### Thánh Lễ 8:00 Tối

- LH Jeanne D’Arc Nguyễn Thị Hiếu, ông bà, cha mẹ, anh chị em, luyện hình (Gđ Phương Võ)
- LH Gioakim và xin cho mẹ con thai nhi được bình an (Một người xin)
- LH Giuse Nguyễn Đức Hiệu (Chân Nga)
- LH Ông bà, cha mẹ, anh chị và bạn bè (Hai Cháu)
- LH Phero, Maria và Thai nhi, các thai nhi được bình an (Một người xin)
- LH Maria Hoàng Thị Thảo và LH Luyện ngục (Bà Lan)
- Tạ ơn Thánh gia và xin Chúa ban bình an cho con cháu ở Việt Nam (Bà Lan)
- LH Giuse Nguyễn Văn Yết (Nguyệt Phương Anh)
- LH Anna Phạm Thị Vinh và Các Đẳng Linh hồn (Hoan)
- LH Phero Bạch Duy Triều (Một người xin)
- Các Linh hồn và xin cho em bé mạnh khỏe (Một người xin)

- Tạ ơn Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và xin ban bình an cho gia đình (Gđ Thục Mi và Leo Phạm)
- LH Giuse Đoàn Già (Một người xin)
- LH ông bà cha mẹ, 4 người anh, con cháu luyện hình, thánh hiền, LH Linh mục Giuse, Phanxico Xavie, ông Cô Đa Minh (Ngọc Mai - Angel Mai)

### Thánh Lễ 8: 00 Sáng

- Các Đẳng Linh hồn (Một người xin)
- LH Gioan Baotixita và Phaolo (Sĩ Bùi)
- LH Anna Phạm Thị Vinh và Các Đẳng Linh hồn (Ô Chân)
- Các Linh hồn (Một người xin)
- LH Giuse và Anna Chuyên, bình an tạ ơn như ý, hồ sơ di trú của gia đình được xuyên suốt tốt đẹp (Phero Hà Nguyễn)
- LH Anna Trần Thị Chiêng (Hiếu Minh Nguyễn)
- LH Cha Cô Giuse Calasan Trần Ngọc Diệp Lễ giỗ 1 năm (Một người xin)
- Một Linh hồn ngoại đạo Lễ giỗ 1 năm (Một người xin)
- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và các Thánh, cầu cho các Linh hồn (Một người xin)
- LH Ông Cô Phaolo (Một người xin)
- Tạ ơn , xin cho gia đình bình an và 2 người được hết bệnh (Một người xin)
- LH ông Cô Phaolô Hồ Văn Lợi (Lạc Thị Nguyễn)
- Tạ ơn Thiên Chúa và xin ơn chữa lành (Vũ Huy và Thủy)
- LH Phero Phan Văn Học (Gia đình)
- LH Cụ Gioan Nguyễn Thời Gioang (Phan Ngọc Huy)

### Thánh Lễ 10:30 Sáng

- LH Anna Phạm Thị Vinh (Kha Trâm)
- LH Maria Trần Thiên Thanh Lễ giỗ 1 năm (Thanh Hưng)
- LH Phero Bạch Duy Triều (Hai cháu Thiên và Kim)
- LH Gioan Baotixita, Maria, Giuse và Anna (Linh Khổng và Loan Đào)
- LH Anna Nguyễn Thị Ngôi (Hoàng Mai - Kim Bình)
- LH Phero Bạch Duy Triều (Một người xin)
- LH Thai nhi (Thành Liên)
- LH Giuse và Maria Sự (Thành Liên)
- LH Phero vừa mới qua đời (Minh Duyên)
- LH Anna Nguyễn Thị Cấn Lễ giỗ 8 năm (Gđ Tùng Dung)
- LH Martino Phạm Phước Quý (Bùi Liêm)
- LH Phero Bạch Duy Triều (Bạch T. Quyên)
- LH Gioan Baotixita và LH Thai nhi (Một người xin)
- LH Maria Trần Thiên Thanh Lễ giỗ 1 năm (Bà Vinh)
- Tạ ơn Chúa Giêsu và Mẹ Maria (Diệp Vũ)
- LH Phero Bạch Duy Triều (Lê Thị Nguyễn)
- Cầu cho anh khỏi bệnh và Bình an (Tuyên)

Nguyễn)

- LH Phaolo và Maria (Một người xin)
- LH Maria Trần Thiên Thanh Lễ giỗ 1 năm (Bùi Liêm)
- Cầu cho con gái bình an và mạnh khỏe (Gđ Nhân Tuyệt)
- Các Linh hồn (Bà Vinh)
- LH Giuse Hiều (Thành Liền)
- LH Giuse Lễ giỗ (Gđ Sơn Thảo)
- LH Matta Hàng Thị Phương Mai (Gia đình)
- LH Gioan Maria Vianney Nguyễn Hữu Linh (Gia đình)
- LH ông bà cha mẹ, 4 người anh, con cháu luyện hình, thánh hiền, LH Linh mục Giuse, Phanxico Xavie, ông Cô Đa Minh (Ngọc Mai - Angel Mai)

## Đức Thánh Cha Phanxicô Sửa Đổi Quy Chế Của “Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu Của Đức Giáo Hoàng”

Ngày 8/7, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố quy chế sửa đổi của “Mạng lưới cầu nguyện toàn

cầu của Đức Giáo Hoàng” đã được Đức Thánh Cha phê chuẩn ngày 1/7/2024.

Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng được khởi xướng tại Pháp năm 1844 bởi linh mục Dòng Tên François-Xavier Gautrelet, S.J., nhắm đến các tu sĩ trẻ Dòng Tên trong giai đoạn huấn luyện, và đã nhanh chóng lan rộng như là tông đồ cầu nguyện cho sứ mạng của Giáo hội với 13 triệu thành viên tại nhiều quốc gia khác nhau.

Hiện nay, “Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng” thuộc về Tòa Thánh được Đức Thánh Cha ủy thác cho Dòng Tên. Với quy chế mới, tổ chức này vẫn tiếp tục được ủy thác cho Dòng Tên, nhưng mở ra một chiều kích phổ quát, phục vụ mọi Giáo hội cụ thể trên thế giới, để điều phối ở cấp độ hoàn vũ, nơi các quốc gia và Giáo phận nhận việc cầu nguyện như một hình thức tông đồ, đặc biệt là nhận các ý cầu nguyện hằng tháng được Đức Thánh Cha đề xuất cho Giáo hội như là chủ đề hay chất liệu cho cầu nguyện cá nhân hay nhóm. Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu

của Đức Giáo Hoàng mở ra cho tất cả các tín hữu Công giáo muôn tình thức, canh tân và sống đặc tính truyền giáo bắt nguồn từ Bí tích Rửa tội. Nền tảng của Mạng lưới cầu nguyện là linh đạo Thánh Tâm Chúa Giêsu, trao cho người môn đệ Chúa Giêsu một con đường để có cùng cảm thức và hành động hợp với trái tim Chúa Kitô, trong sứ mạng thương cảm với thế giới.

Về quản trị, tổ chức này trực tiếp thuộc thẩm quyền của Đức Thánh Cha và ngài điều hành thông qua Phủ Quốc vụ Khanh, trong khi tôn trọng sự ủy thác lịch sử cho Dòng Tên kể từ khi bắt đầu Tông đồ Cầu nguyện. Về việc quản lý tài sản, tổ chức này có năng lực pháp lý trên các tài sản tạm thời theo giáo luật và thuộc Quốc gia Thành Vatican, nhưng không có năng lực pháp lý cũng như không có quyền giám sát đối với hoạt động hành chính của các văn phòng quốc gia. Quy chế mới này có hiệu lực ngay từ ngày ký và quy chế cũ được ký ngày 17/11/2020 hết hiệu lực. (Nguồn: Vatican New)

**West End Health & Rehab Clinic**  
Pain Management • Acupuncture • Rehabilitation  
Trung Tâm Điều Trị Đau Nhức và Phục Hồi  
**Thị N. Nguyen, D.C., F.I.A.M.A.**  
Doctor of Chiropractic  
6410 Rigby Road, Richmond VA 23226 • 804.334.1654  
Office Hours • By Appointment Only

### SPECIALIZING IN:

- Work, Sport, and Auto-related injuries
- Neck, Back, and Headache
- Arms, Shoulder, and Leg pain relief
- Numbness in extremities
- Painful Joints and Arthritis
- Pain between shoulder, Stiffness

### CHUYÊN TRỊ:

- Thương tích do tai nạn xe cộ, thể thao và nghề nghiệp
- Nhức đầu cấp tính hay kinh niên
- Đau cổ, đau lưng và tê chân tay
- Đau khớp xương và viêm khớp xương

### PHƯƠNG PHÁP:

- Chăm cứu và vật lý trị liệu

**T& Hair & Nail Academy Beauty Salon**  
6316 Horsepen Road, Richmond, VA 23226  
Ph. 804.285.7589 – Open 7 days a week

- Hair Services - Cắt, uốn nhuộm và duỗi tóc
- Massage Services - Facial và mát-sa mặt
- Make-Up Artistry - Làm tóc và trang điểm cô dâu
- Nails Services - Làm móng tay & chân các loại
- Nhận dạy lý thuyết (Theory)
- Cho thuê dụng cụ để đi thi (State Board Examination Kits rental: Hair, Nail, Waxing)

**Các Khóa Học**

- Cosmetology – Tóc nam & nữ
- Nail Technology - Kỹ nghệ móng tay & chân
- Wax - Kỹ thuật Waxing

For more information please contact

- Trâm 804.245.1798
- Kha 804.245.1797

**TAN PHAM**  
REALTOR® / INVESTOR  
MUA • BÁN • ĐẦU TƯ  
QUẢN LÝ NHÀ CHO THUÊ

M: 804.564.3645 / O: (804) 571-1974 x709  
tan@theRVAGroup.com  
2930 W Broad St, Suite F, Richmond, VA 23230  
www.theRVAGroup.com

Licensed in the Commonwealth of Virginia

Licensed in the Commonwealth of Virginia

**TrangPhamRealtor@gmail.com**

804 399 8000

11601 Arbor Banks Ct  
Chester, VA 23831

**TRANG PHAM** REALTOR®  
Trinity Real Estate Group

**TRINITY** REAL ESTATE

**Van Ta** Realtor

Looking for your dream home?  
I can help! Contact me today!

**Giúp Mua + Bán Nhà**

Cell Phone: (804) 519-0373  
Email: VanTaRealtor@gmail.com

**Accounting-Tax & Travel Services**  
diazbn@gmail.com  
6320 Rigby Road Richmond, VA 23226 804.243.1320  
Bích Đan (Katie) & Robert Diaz 804.484.2444

Income Tax (Individual, Business) • Payroll, W-2, 1099  
Bookkeeping • Travel (Airline Ticketing, Tours, Cruises)  
Pinless Phone (V247, Omely, etc...) • Immigration (Di trú, Bảo lãnh, Nhập tịch) • Others (Chuyến biển, Gói hàng/quà)

**Bán Tiệm Sửa Giầy & Quần Áo**

Vùng Innsbrook, Glen Allen. Tiệm đã làm được 34 năm. Cần về hưu. Sẽ dạy nghề nếu cần, giá \$30K. Xin liên lạc anh chị Ming

804-270-4090 • 804-698-9454